

Ghi nhanh: Hội thảo lần 4/2000

ngày 15/10 với nội dung:

"Môi trường các vấn đề và giải pháp"

do GS. TSKH. Lê Huy Bài trình bày.

Mọi chúng ta, đừng nhớ ai cũng quên thuộc những bài hát như Vàm Cỏ Non sông "Nước xanh biếc biết chăng nơi thay dòng..." hay Bụi Phấn "Coi hát bụi nào rồi trên tóc thầy..."..., những cảnh đẹp nên thơ như thế những ôi góc nhà khoa học môi trường, GS. TS. Lê Huy Bài cho rằng: nội dung "vấn đề".



Trong buổi hội thảo, GS Lê Huy Bài đã giới thiệu những khái niệm cơ bản về khoa học môi trường, những nguồn gốc và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Trong nội dung Giáo sư nhận mạnh: "Coi nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, nhưng con người là yếu tố quan trọng, quyết định nên sẽ biến nó và gây ô nhiễm môi trường". Và

Giáo sư cũng khẳng định rằng: "Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách cần tính toán cầu".

GS Lê Huy Bài cũng cho biết nếu hạn chế ô nhiễm ô nhiễm ô nhiễm ta cũng nhớ trên thế giới, các nhà khoa học môi trường cho rằng: "Nếu không có tất cả những nhà máy trên thế giới thì ít nhất cũng mất từ 50 - 150 năm lọc CO₂ môi trường và nước trong thái an toàn, không ô nhiễm...". Vấn đề xử lý ô nhiễm ô nhiễm chất thải công nghiệp, sinh hoạt... "hàng năm hàng năm những nhà khoa học môi trường trên thế giới... Thế kỷ 21 là thế kỷ nếu coi chiến tranh thì nó là chiến tranh vì những nguồn nước"...



Trong tổng lại, cách nhanh giải con người hay chất lượng một sản phẩm sẽ thay đổi. Người ta sẽ nhanh giải chất lượng sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn ISO 14.000, mà ISO 9.000 chỉ là một phần của nội ISO 14.000 nhanh giải chất lượng coi thêm chỉ tiêu về năm báo không hai nên môi trường trong quá trình sản xuất. Với con người, lúc nào con coi thêm yếu tố môi: "Người nào coi biết "cổ xưa" tốt với môi trường hay không?".

Sau phần trình bày sinh động và thời gian giao lưu. Nhiều câu hỏi được đưa ra và nội dung GS Lê Huy Bài giải đáp. Gần cuối thầy Dũng cũng danh hai câu hỏi cho GS Lê Huy Bài trong nội dung câu: "Đừng nhớ những giải pháp nếu giải quyết các vấn đề môi trường mà môi mang tính thời sự, liệu các nhà khoa học môi trường nào coi giải pháp nào chủ động hơn không?" "Nùng vậy, GS Lê Huy Bài trả lời, cho nên hiện nay chúng ta chờ coi giải pháp nào chủ động hơn trong việc giải quyết "vấn đề" xử lý chất thải công nghiệp hay chất thải từ sản phẩm nhà, nội hàng là "vấn đề" môi trường, và là "bài toán lớn" nói với các nhà khoa học môi trường, hỏi không

thể tôi giải quyết được, hỏi cần phải “kết hợp” cùng với những nhà khoa học trong các lĩnh vực khác nhau.”

Buổi hội thảo kết thúc với “bài toán lớn” không chỉ nói với những nhà khoa học mà trường mà còn nói với tổng con người trên hành tinh này.

Các anh (chị) nào quan tâm những vấn đề liên quan, có thể tham khảo các tài liệu sau:

1. Lê Huy Bài- Lâm Minh Triết: “Sinh thái môi trường học cơ bản”, NXB NQHQ. TP.HCM - 2000.
2. Lê Huy Bài “Môi trường khí hậu thay đổi: Môi hiểm họa toàn cầu”, NXB. TP. HCM - 1996.
3. Lê Huy Bài “Sinh thái môi trường đất”, NXB. NQHQ. TP.HCM - 2000.
4. Lê Huy Bài- Nguyễn Hữu An: “ Quản trị môi trường nông lâm nghiệp”, NXB. Nông nghiệp - 1996.
5. Lê Huy Bài và các tác giả khác: “Quản trị môi trường”, NXB. KHKT - 1996.
6. Lê Huy Bài “Môi trường”, NXB. NQHQ. TP.HCM - 2000.
7. Lê Huy Bài “Những vấn đề nhất phen Nam Bộ”, NXB. TP.HCM - 1982.

Nhà Văn Chung.

HỘI MẶT TRUYỀN THÔNG CŨU HỌC VIỆN PPLST LẦN BA

HÀT ẪU Ỗ Ỗ GIẾO.....

Vào ngày truyền thông - chủ nhật đầu tiên sau ngày 20/11, năm nay, hơn ba trăm cứu học viện đã hoan hợp mặt truyền thông lần ba tại khách sạn Bến Nghé- vừa niềm truyền thông.

1. CÙNG NHAU CA “SAING TẠO CA”:



Năm nay cứu học viện nên dời hội mặt cứu vai bắt đầu thôi vì nhỏ nhỏ không những cứu học viện không phải không lệ phí tham gia nhờ những năm trước mà còn nhận qua Ỗ Ỗ lao 50 mỗi qua danh cho 50 bản nhỏ nên đầu tiên, rồi những hợp nhỏ nhỏ những visiting card danh cho các “quy Ỗ Ỗ”, ngoài mỗi qua chung cho các

hai phải lao Bài tổng TSK số 07 trong nội cứu bài hát “Saing tạo ca”. Ban tổ chức muốn tăng thêm phần “môi” và “lãng mạn” nên đầu mỗi một số nhà thơ pháp nên giúp viết tên cứu học viện lên thôi (sau nội Ỗ Ỗ dán lên góc mỗi người cho để xong họ). Tôi nghe một bản “ca cảm”: “Ừ, cứu thầy thơ pháp gì đầu?”, thì ra Nhà Thơ Pháp nên trẻ mà lúc lúc cứu học viện nên dời đáp nên BTC đầu tung “dời phong” ra, trong nội cứu tôi. Dư đầu hết sức cố gắng “mua” và “phong” những những tên do tôi viết ra thì dư cứu lấy kính hiện vì ra “soi” cũng khi mà phát hiện ra Ỗ Ỗ “chất thơ pháp” ???!!!, thế là..

Sau những tay bắt mắt mừng nồng nhiệt khi gặp lại “ngôi quen” hay làm quen bản mỗi của các cứu học viện, buổi hội truyền thông bắt đầu. Sau giờ hai môi. Bài hát “Saing tạo ca” nâng lao Ỗ Ỗ cứu viện saing giải cho “Bài hát tập



thẻ danh cho câu học viên PPLST", (ra đời sau lời nhắc nhở của thầy Phan Dũng tại hội mặt truyền thống lần hai năm 1999) nở rộ ra nên mỗi người "khởi nghiệp". Không khí sôi nổi hẳn lên khi cuộc thi hát mini nở rộ tại chỗ tại chỗ. Không ngờ bài hát nở rộ cả lên bằng chính những giọng hát nghiệp dư với làn điệu Bắc Kim Thang quen thuộc lại "nhuyền" nên vậy. Không chỉ các "thí sinh" đời thì mà cả cái nền làm nhằm "Trước ta chưa học môn sáng tạo...", thích thú vì số ngoài ngoài của "Bao lần tôi hỏi số ta rồi sao..." và cuối cùng "Luôn chăm lo tốt chính mình hình. Ngồi nhà hỏi của mình mới to đẹp hơn" ... câu hò thể không khí âm thanh lên...

2. AM ÁP NHỮNG "MỐI LIÊN KẾT".

Tiếp theo, Ban Liên Lạc nhiệm kỳ năm 2000 ra và cũng mỗi người niềm lại những gì nào nhất nở rộ. BLL nhiệm kỳ này nào phát triển những gì nào làm nở rộ ôi hai nhiệm kỳ trước, hoạt động TSK tại chỗ các buổi hội thảo chuyên đề gặp gỡ các câu học viên vào trưa cuối tuần hàng tuần tại khách sạn Bến Nghé. Trong năm 2000, BLL nào có gắng tăng cường các hình thức chuyên tại thông tin, ngoài đó còn có niên thoại, website... Hàng tháng có khoảng một trăm người nghe qua hội thảo thoại... Khách sạn Bến Nghé giờ này nào trở thành niềm quen thuộc của nhiều câu học viên.

Còn thể nói thành công của BLL năm nay so với những năm trước là số tăng cường "sôi dưỡng nguồn đời đời sống trong hệ": Số những nhà doanh nghiệp tại chỗ cho công trình tăng lên hàng kẻ chừa kẻ những doanh nghiệp quen thuộc nhờ anh Thanh, anh Tân Hưng, anh Minh Báo, anh Nhỏ Lọc... và số người tham gia tăng lên 1/4 lần. Nhờ vậy buổi hội mặt truyền thống tốt đẹp có ý nghĩa lại nhờ số góp sức của BLL cũng nhờ các nhà doanh nghiệp, nhờ "những mối liên kết" ngày càng bền chặt của các câu học viên ...

Hội trường nở rộ nghe câu chuyện xúc động của chú Thảo, câu học viên lớp Sơ cấp 150. Vai tháng trước này chú mới tìm, một phẫu thuật khai quan trọng nào với sức khỏe con người. Những trước ranh giới mong manh giữa sống và cái chết những chú vẫn không cảm thấy cô đơn du không còn bố mẹ. Bên chú còn có một "gia đình sáng tạo" với những tâm lòng tình nghĩa sâu sắc nhờ: Anh Trí - người nào cho chú máu khi phẫu thuật hay Thầy Triết, mẹ Thầy Hoàng, chú Anh Thảo... nào sát cánh bên chú trong những giây phút khó khăn nhất của đời người nào Tôi niềm xúc động nào chú muốn chia sẻ với mỗi người và mong muốn làm một việc gì nào cho "hệ của chúng ta"...

Và chắc hẳn rằng sẽ có nhiều mối liên kết tốt đẹp nữa và phát triển kết quả buổi hội mặt truyền thống này. Chúng ta vui mừng và chào đón niềm niềm

Tháng thanh nhìn nhận thì dù có nhiều nỗ lực những gì BLL làm nở rộ còn khiêm tốn so với "nguồn đời đời đời sống trong hệ" và số kỳ vọng của câu học viên. Vì vậy làm sao nên những mối liên kết trong hệ nở rộ gắn bó chặt chẽ hơn nữa nên tôi nào chúng ta tăng cường ồng dưỡng môn học PPLST mang lối ích thiết thực nên cho từng cá nhân, hệ nào riêng và cho nhà nở rộ nào chung vẫn luôn là trái tim của BLL, BLL luôn chờ mong và lắng nghe những ý kiến góp ý của các câu học viên, thanh viên của hệ

Ban Liên Lạc cho nhiệm kỳ 2001 cũng đã nỗ lực bầu chọn, với nhà soạn các thanh viên ra ứng cử. Trong BLL mới, có anh Đông Ngọc Thạch, người nỗ lực với những ứng cử viên PPLST vào kỹ thuật cũng như trong kinh doanh. Ngoài ra còn có hai sinh viên, nổi lên niềm vui của "heđ" - BLL năm nay. Chúng ta kỳ vọng BLL mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và đạt hai nỗ lực nhiều thanh quả to lớn hơn trong nhiệm kỳ 2001.

3. BẠN SIÊU TỐNG TÔI NẾU?

Cuộc thi siêu thông minh với đề tài thật đơn giản "Bạn hãy siêu thông minh về một chuyên đề thể xác ra đời Việt Nam năm 2020 - đó chính là bằng ngôn ngữ PPLST. "Buổi sáng người bạn thấy nhà con chửa đẹp như cửa bên bạn: Tèo, chân man, chiều gọi nguyên tác 34!" - cái hỏi trông như nói tung búa những trang còi sáng khoái - nổi lên siêu thông minh của một còi học viên. Giải thưởng này biết của cuộc thi nỗ lực trao cho bác Tuấn, người chủ sản xuất như còi uy tín mà chúng ta đã nỗ lực gặp ôi lần họp mặt thời nhất. Bác mô ôi sản xuất nỗ lực nên thoải di nhờ nhờ bằng hát nhà, chẻ còi nhiều khiến bằng suy nghĩ. Và nếu thanh sẽ thật, bác sẽ tặng cho mỗi người một cái. Nhiều làm mỗi người cảm nhờ hơn hết là bác khiếm thò, khi lên nhận phần thưởng bác phải cảm người đạt ñi.

Nhận dịp, tôi cũng nên cho trí thông minh bay bằng một chút. Bạn con như Bà thông TSK số 07 còi trích năng bài viết của GS Hoàng Tụy nhận nên rằng con người Việt Nam "ngheo trí thông minh", mà theo Einstein: "Trí thông minh con quan trọng hơn cái kiến thức". Tôi ao ôi năm 2020, người Việt Nam bằng những không con "ngheo trí thông minh" mà cái những thời xấu khác nhờ: An phần, thiếu tinh thần tập thể.. cùng biến mất. Phối hợp với những tính cách tốt đẹp: Thông minh, hiểu học, cần cù.. thì chúng ta mô thông nên một nhà nỗ lực Việt Nam nỗ lực công nghiệp hòa với nền Kinh tế tri thức phát triển ôi mức nhà cao. Tôi còi siêu thông minh quai không?

4... CHỜ NHỜNG MUA GIẤ!

Mỗi năm một lần, trời nên chúc mừng thầy. Thầy nên cùng vui. Mỗi người gặp nhau hòa nhịp. Nên nên vui, nên không nhà nhà ôi, nên cùng siêu thông minh, thái hồn cho trí thông minh bay xa. Hay cùng bạn khám, trải trời về mỗi người, về nhà nỗ lực, về một thể giới rộng lớn..., nên cảm nhận cái vô hạn trong cái hữu hạn và ranh giới mong manh nào nổi của nó. Rồi những xúc cảm nên xen lẫn lẫn nổi còi thể là nhờ lúc, hạnh phúc cuộc sống chúng ta trong cuộc đời... Thầy Dũng nói: "Sau hai năm nữa chúng ta sẽ còi hạn một hồi nghề khoa học nên bạn còi về những thanh công trong văn dùng môn học PPLST", chúng ta hãy nạp lại lời thầy. **HƠN HAI MỖI NĂM GIEO ... CHỜ NHỜNG MUA GIẤ!**... Buổi họp mặt nhà kết thúc ý nghĩa, vui tươi sáng tạo và đỡ ấm đẹp văn con nhờ lại trong lòng những người tham gia...

BUI THÒ SONG HAI